



KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2024)

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Đảng bộ xã Minh Lăng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đồng chí Phạm Gia và Huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đồng chí Hoàng Đình Tiểu.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chúc tết UBND tỉnh, MTTQ tỉnh

Sáng ngày 1/2, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh do Hòa thượng Thích Thanh Đức, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết UBND tỉnh. Tham gia đoàn có Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng chủ tôn đức trong Ban Trị sự. Tiếp đón đoàn có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi tiếp đoàn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả mà tỉnh đạt được có sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội vào công tác an sinh xã hội như phối hợp với MTTQ

(Xem tiếp trang 4)
TẮT ĐẠT - THẾ LỘC

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Trung tâm quảng bá Kyushu, Nhật Bản

Chiều ngày 1/2, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với Trung tâm quảng bá Kyushu, Nhật Bản về cơ hội hợp tác đầu tư tại Thái Bình. Trung tâm quảng bá Kyushu là đơn vị kết nối xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp khu vực Kyushu ở miền Nam Nhật Bản vào Việt Nam. Hiện nay, Trung tâm đang hỗ trợ 3 doanh nghiệp của Nhật Bản có nhu cầu tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Thái Bình gồm Tập đoàn Kamichiku chuyên về chăn nuôi và chế biến thực phẩm, Công ty Cổ phần Medmain chuyên về lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ y tế và Công ty Cổ

phần Nichibe Shokai chuyên về lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm quảng bá Kyushu và các doanh nghiệp của Nhật Bản đã giới thiệu về lĩnh vực hoạt động, năng lực đầu tư phát triển; mong muốn nghiên cứu đầu tư dự án, thành lập pháp nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Thái Bình trong một số lĩnh vực thế mạnh của doanh nghiệp như chăn nuôi, chế biến thực phẩm xuất khẩu, cung cấp dịch vụ y tế công nghệ AI... Các đại biểu cởi mở trao đổi, cung cấp những thông tin mà các bên quan tâm, hướng đến mục tiêu chung là hợp tác

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC ĐUẢN

Trao quà tết cho hộ nghèo, người lao động, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 1/2, đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã đến thăm, tặng 100 suất quà tết tới các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Vũ Chính, Vũ Phúc. Đồng chí chúc các gia đình và nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn đầm ấm, hạnh phúc và mong các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các gia đình chính

sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhất là dịp tết đến, xuân về, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có tết. * Sáng ngày 1/2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức trao quà tết cho trẻ em làng chài thôn Cao Bình, xã Hồng Tiến (Kiến Xương). 100 suất quà đã được lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo huyện Kiến Xương và xã Hồng Tiến trao cho các em thiếu nhi thuộc làng chài thôn Cao Bình đang theo học ở các cấp học trên địa bàn xã Hồng Tiến.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của toàn dân

Thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một trong những trọng tâm mà các thế lực thù địch hướng đến hiện nay là tấn công, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Muốn đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì nhất thiết phải huy động toàn thể người Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, tự giác, sáng tạo. Nội dung này được khẳng định rõ trong Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thời gian qua, công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng có sự vào cuộc tích cực của đông đảo quần chúng nhân dân thuộc mọi giai tầng xã hội, mọi lứa tuổi, vùng miền... Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, sáng tạo của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân. Cụ Nguyễn Đình Yên dù đã hơn 100 tuổi đời nhưng vẫn luôn trăn trở vấn đề: Nhiệm vụ đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng quan trọng đối với đất nước ta nhưng phải làm thế nào để chuyển tải thành ý thức của từng người dân để mọi người cùng thực hiện. Niềm trăn trở ấy đã được cụ Yên gửi gắm trong các bài dự thi cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong năm 2022 và 2023.

Với lối viết giản dị, không nặng nề lý luận, chất lọc từ chính sự chiêm nghiệm và trải nghiệm trong cuộc đời của mình, những tác phẩm dự thi của cụ Yên đã có sức lan tỏa lớn trong xã hội, giúp cho tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ có nhận thức đúng đắn về những giá trị cốt lõi của độc lập, tự do, của nền hòa bình đã được đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cũng như giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta phấn đấu xây dựng. Từ nhận thức đúng đắn, cụ Yên mong muốn mọi người cũng sẽ xác định và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

(Xem tiếp trang 3)

THÀNH PHỐ

Chinh trang đô thị đón xuân mới

(Xem trang 2)



Trang trí Quảng trường 14/10 (thành phố Thái Bình).